
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

2 นายเตรยีม  แสนประกอบ รองประธานสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

3 นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4 นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

5 นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

6 นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว สมาชิกสภา อบต. สัมฤทธิ์  จ าบัวขาว 

7 นายสมาน  หงษ์ค าดี สมาชิกสภา อบต. สมาน  หงษ์ค าดี 

8 นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

9 นางนวลจันทร์  อินกลาง สมาชิกสภา อบต. นวลจันทร์  อินกลาง 

10 นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

11 นายคมสันต์  นาสมพงษ์ เลขานุการสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 -   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายโกสิต  บุญเสนา นายก อบต. โกสิต  บุญเสนา 

2 นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

3 นายอนัน   ค าพร เลขานุการนายก  อบต. อนัน   ค าพร 

4 นายบรรจง  รินไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

5 นายกวินกร  รัตนประทุม ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด กวินกร  รัตนประทุม 

6 นายถนอม  กัดโกนา ผอ.รร.บ้านหนองเป็ดฯ ถนอม  กัดโกนา 

7 นายพีรวัฒน์  ขุนแก้ว ผอ.รร.ราษฎรบ์ ารุง พีรวัฒน ์ ขุนแก้ว 

8 นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.บ้านโนนศรีทอง เรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ 

9 นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด อบต. ชาลิสา  บุญเสนา 

10 นางสาวสุขุมาภรณ์  ทาเภา นักวิชาการพัสดุ สุขุมาภรณ์  ทาเภา 

11 นางนฤมล  ไวแสน นักวิชาการศกึษา นฤมล  ไวแสน 

12 นางวาสนา  วงศน์้ านอง นักวิชาการเงินและบัญชี วาสนา  วงศน์้ านอง 

13 นายระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง ผอ.กิงสวัสดิการสังคม ระพีพัฒน์  วงศน์้ านอง 

14 นายศรัณย์  แซ่โง้ว เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ศรัณย์  แซ่โง้ว 

15 นายประพันธ์  ปาทา ก านันต าบล ประพันธ์  ปาทา 

16 นางสริิกร  จันสมุทร ผญบ.โนนส าราญ ม.10 สิรกิร  จันสมุทร 

17 นายประยุธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่ ม.4 ประยุธ  กันโยทา 

18 นายทองสุข  สดีาบุญมา ผญบ.ภูนกเขียน ม.7 ทองสุข  สีดาบุญมา 

มผีูเ้ข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 18 ท่าน 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสันต์ นาสมพงษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 18 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมจึง

ขอเชญิ นายสมใจ ดาหนองเป็ด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบวาระ

อีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายก อบต. แจ้งรายละเอียด 
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- ติดตาม ทบทวน เรื่อง ถังขยะเปียกแต่ละต าบล โดยนายอ าเภอหนองบัวแดง 

และสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน ต าบลละ 10 จุด เปลี่ยนแปลงจากตอนบ่ายเป็น

ตอนเช้า เวลา 09.00 น. เรียนเชิญท่านผู้น าและท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม

ครับ 

- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ชลประทานจังหวัดชัยภูมิจะด าเนินการลงนามกับ 

อบต.ท่าใหญ่ เรื่อง ฝายน้ าล้นท่าหนิลาด 

- ติดตามโครงการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ที่มคีวามเดือดรอ้น 

ด้านที่อยู่อาศัย 

- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 การขับเคลื่อนขจัดปัญหาความยากจน โดยปลัด

ต าบลด าเนนิการรว่มกับ อบต. 

- การจัดท าสวนสาธารณะ ปลูกไม้ดอก มอบหมายใหท้่านสมาชิกชว่ยดูแล

ร่วมกับทุกท่าน 

นายบรรจง รินไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด แจ้งรายละเอียด 

- เรื่อง การสอบ O-Net ปี 2566 ป.6 สอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ รร.

หนองหอยปัง ม.3 สอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ รร.บ้านโนนสะอาด 

- เรื่องการขจัดปัญหาความยากจน กระผมได้เป็นกรรมการระดับอ าเภอ กลุ่ม

อาชีพในกลุ่มยากจนเสนอต าบลท่าใหญ่ทั้งอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอหนองบัว

แดงเป็นประธาน 

นายประพันธ์ ปาทา ก านันต าบล แจ้งรายละเอียด 

- เรื่อง การป้องกันไข้เลือดออก สถานที่ในการจัดเก็บเครื่องพ่นยุง ควรเก็บไว้ที่ 

รพ.สต. แตล่ะแหง่ เพราะเกิดเหตุจะได้ฉีดพ่นได้ทันท่วงที 

- เรื่อง วทิยุสื่อสาร ฝากหัวหน้าป้องกันช่วยตามโครงการให้ด้วย เพราะเวลาเกิด

เหตุจะได้แจง้ชุดปฏิบัติการได้ทันท่วงที 

- เรื่อง โรงน้ าดื่มในหมู่บ้าน การบริหารจัดการต้องการให้รวมกลุ่มและจ่ายน้ า

ให้กับประชาชน เพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในชุมชน 

นายกวินกร รัตนประทุม ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด เห็นด้วยกับเรื่องการน าเครื่องพ่นยุงมาเก็บไว้ที่ รพ.สต. 

เพราะจะได้ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอด เพราะตอนนี้เวลาน าเครื่องพ่นมาใช้

กับใช้ไม่ได้ เครื่องพน่เสียหายตลอด 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในถ้อยค ารายงานการประชุม  
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หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งที่

แล้ว ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1  เรื่องพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ    เชญิคณะบริหารชีแ้จงรายละเอียด 

นายก อบต. ชีแ้จงรายละเอียด 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที่ 1/2566 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   2 กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

ท่าใหญ่ได้พิจารณา ดังตอ่ไปนี ้ 

   โอนลด จ านวน 2 รายการ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบบุคลากร  

หมวดรายจา่ย เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

1. เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ยอดเงินคงเหลือ เป็นเงนิ  

490,520.- บาท โอนลด 200,000.- บาท 

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งบบุคลากร  

หมวดรายจา่ย เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักบริหารการเกษตร  

ยอดเงนิคงเหลอื เป็นเงนิ 389,400.- บาท โอนลด 263,000.- บาท 
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โอนลด จ านวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิน้ 463,000.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นสาม

พันบาทถ้วน-) 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   

งบลงทุน 

หมวดราจ่าย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

1. โครงการก่อสรา้งถนนรอบสระน้ า อบต.ท่าใหญ่ ตั้งไว้ 463,000.- บาท   

ปริมาณงาน กว้าง 2.20 ม. ยาว 368 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-204 พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

463,000.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ในการพิจารณาการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่ จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 มาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบลและเกิดประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อ

พิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา    

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 



-6- 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมตทิี่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนลด จ านวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 

463,000.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 463,000.- 

บาท (-สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

   4.2  เรื่องขออนุญาตก่อสร้างฝายน้ าล้น พร้อมสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า ม.1  

และ ม.2 

ประธานสภาฯ  เชญิเจา้ของพื้นที่ช้ีแจง 

นายเสาร์ เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น พร้อมสถานสีูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า 

ท่าวังหนิ ถ้าได้โครงการนีก้็จะเกิดประโยชน์อย่างมากมาย เพราะประชาชนจะมีน้ า

เพียงพอในการท าการเกษตร 

นายประดิษฐ์ ถาวงษ์กลาง ส.อบต. ม.2 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น พร้อมสถานสีูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  

คุ้มท่าช้าง ก็จะได้ประโยชน์กับประชาชนมากมายครับ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุม มีท่านใดต้องการสอบถามหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

กระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ก่อสร้างฝายน้ าล้น พร้อมสถานีสูบน้ า

ด้วยพลังงานไฟฟ้า ม.1 และ ม.2 ขอให้ยกมอืขึน้ 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

นายประดิษฐ์ ถาวงษ์กลาง ส.อบต. ม.2 เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ดับ เมื่อไหร่จะด าเนินการซ่อมแซมครับ 

นายประมงค์ สีพลเล่ห์  ส.อบต. ม.4 เรื่องถนนเข้าหมู่บ้าน ม.4 และถนน ม.4 เชื่อมตอ่ ม.5 เมื่อไหร่จะได้

ด าเนนิการครับ 

นางสาวกัลยา ประจ าเมือง ส.อบต. ม.4 เรื่องถนนเพื่อการเกษตร ม.7 ยังไม่ได้ด าเนินการซ่อม ฝากท่าน

ประธานสภาและคณะผูบ้ริหารค่ะ 

นายก อบต. -  เรื่องประเด็นการซ่อมไฟฟ้า การสั่งซือ้ตามจุดที่ช ารุด ช่างต้องไปส ารวจความ

เสียหายก่อน จึงท าให้การท างานล่าช้าไปบ้าง 

 -  เรื่องเงนิอุดหนุนไฟฟ้า มอบหมายรองนายก อบต. ให้ประสานกับการไฟฟ้าไป

แล้ว รอการลงพื้นที่มาประมาณการของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 
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 -  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าไปตามทุ่งนาที่มชีาวบ้านออกไปอาศัย 

 -  เรื่องการซ่อมถนนของ อบจ. ในข้อบัญญัติผ่านไปแล้ว ได้เชญิท่านก านันและ

ผูใ้หญ่บ้านประยุธ ไปสอบถามท่านรองนายก อบจ. เรื่องถนนที่ผ่านสภาฯ ไปแล้ว 

นายธนดล โควินทะสูตร รองนายก อบต. เรื่องไฟฟ้าขยายเขต ไม่เกิน 140 เมตร ม.8 เอกสารยังไม่ครบ 

ขอให้ส่งเอกสารด้วยครับ 

นายก อบต. -  เมื่อคราวที่แล้ว ได้เชิญผู้ที่เลีย้งวัวมาลงชื่อไว้ จ านวน 6 คน เพื่อจัดซื้อวัคซีนไป

ฉีดใหก้ับสัตว์เลี้ยง และคาดว่าจะได้ภายใน 1 อาทิตย์ แต่จนถึงตอนนีย้ังไม่ได้วัคซีน

เลย ถ้าประชาชนสอบถามฝากท่านผู้น าช่วยประชาสัมพันธ์ใหด้้วยว่าวัคซีนยังหา

ซือ้ไม่ได้ครับ 

 -  หารอืเรื่องบุญเดือนหก หรอืประเพณีบุญบั้งไฟ จะด าเนินการจัดกิจกรรมหรือไม่ 

นายประยุธ กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่ ม.4 เห็นด้วย ถ้าจะจัดกิจกรรมเพราะเป็นการสบืสานประเพณี

ต่อไป 

นายประพันธ์ ปาทา ก านันต าบล การบริหารจัดการตอ้งได้มาตรฐาน เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาภายหลัง 

นายสมาน หงสค์ าดี ส.อบต. ม.6 ควรด ารงไว้ เพราะเป็นประเพณีขอฟ้าขอฝนของชาวอีสานเรา 

นายบรรจง รนิไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด ตอ้งหากรรมการที่ได้มาตรฐานครับ 

นายก อบต. -  งบประมาณตั้งไว้แล้ว ช่วงเวลาการจัดอยู่ในห้วงเดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน 

 -  โรงเรียนบ้านโนนศรทีองขอน้ าประปาแตป่ระปาอ าเภอหนองบัวแดงไม่ให้ พรุ่งนี้

จะเรียนถามท่านนายอ าเภอต่อไป 

 -  การเพิ่มค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน โรงเรียนไหนยังไม่มารับก็ขอให้เข้ามารับ 

 -  เรื่องไข้เลือดออกที่บ้านโนนสะอาด หารอืท่าน ผอ.รพ.สต. ครับ 

นายกวินกร รัตนประทุม  ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด กรณีไข้เลือดออก การด าเนินการภายใน 24 ชม. 

เจ้าหน้าที่พ่นยา ในวันที่ 1 3 และ 7 ถ้าเกิดในชว่งวันหยุด การบริหารจัดการจะ

ยากกว่าวันท าการ จันทร์-ศุกร์ 

นายประพันธ์ ปาทา -  ก านันต าบล เพิ่มเติมเรื่องการรณรงค์ควรเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด 

- การเก็บสารเคมี/ทรายอะเบรทควรเก็บไว้ที่ รพ.สต. ดีกว่าที่บ้านประธาน อสม. 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ 

นายก อบต. ฝากท่านสมาชิกให้ข้อมูลผู้ที่ถูกเสนอชื่อของแต่ละหมู่บ้าน ในการซ่อมแซมที่อยู่

อาศัยของผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส บ้านไหนเข้าเกณฑ์คณะกรรมการหรือไม่ อยากให้

แตล่ะหมู่บ้านนั้นพิจารณาตามความเหมาะสมและสมควรจรงิๆ 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต. ม.9 เสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ ก่อนที่จะขอผูร้ับรอง กระผมขอแจ้งนัดประชุมด้วยวาจา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง

ที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก

หรอืไม่ และเมื่อมีผู้เสนอปิดประชุม กระผมขอผูร้ับรอง 2 ท่านครับ 
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ผูร้ับรอง 1.  นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 

 2.  นายสมาน  หงส์ค าด ี ส.อบต. ม.6 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ ในเมื่อไม่มี เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว และ

มีผู้เสนอปิดประชุม มีผู้รับรองแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณท่านท่านสมาชิกและ

ผู้เข้าร่วมประชุม ในระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบเป็นเอกฉันท์  11  ท่าน 

ปิดประชุมเวลา   15.30  น. 

 

ลงช่ือ     คมสันต์   นาสมพงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  

         (นายคมสันต์   นาสมพงษ์) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ     สมาน   หงส์ค าดี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายสมาน   หงสค์ าดี) 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ       สมร  บัวผัน       ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

       (นายสมร    บัวผัน) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และมีมติรับรองการประชุม

คราวที่แลว้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 

2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ลงช่ือ   สมใจ   ดาหนองเป็ด    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

         (นายสมใจ    ดาหนองเป็ด) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


